

ด่วนที่สุด

ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๑๔๒๒๖



อบต. นายางกัก
เลขที่รับ มท ๕๐/๖๕๗
วันที่... ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๗
เวลา... ๑๓.๕๕

ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ

ถนนบรรณาการ ขย ๓๖๐๐๐

๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขะเปี้ยก ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยรอบที่ ๓ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิ

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชัยภูมิ ด่วนที่สุด ที่ ขย ๐๐๒๓.๖/๒๔๒๔ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๑ ชุด
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๔๔๐๐ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

ตามที่ จังหวัดชัยภูมิแจ้งว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้กำหนดให้มีการทวนสอบ
เพื่อรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกโครงการถังขะเปี้ยก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
รอบที่ ๓ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด โดยว่าจ้างบริษัทบูโรเวอร์ริทัส เซอทิฟิเคชั่นประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ประเมิน
ภายนอก (VVB) ดำเนินการทวนสอบ และกำหนดเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการและกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก และคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗
ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบรับรองปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๒๗๗,๕๕๑ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) จากการดำเนินโครงการถังขะเปี้ยก ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขะเปี้ยก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเทศไทย ในรอบต่อไป จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลและปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่
ได้รับการรับรองภายใต้โครงการฯ ให้ภาคเอกชนทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ
ตามแนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขะเปี้ยก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเทศบาลเมืองชัยภูมิ

เรียน นายก อบต. ให้ช่วยพิจารณา
- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา
- เห็นควรจึงให้
 สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง
 กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษา
 กองสาธารณสุข
 อื่นๆ.....

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร/โทรสาร ๐-๔๔๘๒-๒๒๐๓

นายบุญรักษ์ คำไค

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

(นางสาวอ้นจันทร์ เคนเหลื่อม)

ขอแสดงความนับถือ
คุณบุคคลชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

(นายธงชัย โอบารพัฒนชัย)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

(นายอนนต์เดช โชติสอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกัก

(นางลออ ศรีสุวรรณ)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกัก รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายางกัก

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๕๕๐๐



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น
รับเลขที่ 12576
ลงวันที่ 15 ต.ค. 2567
เวลา.....

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทยรอบที่ ๓ ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๔/ว ๓๐๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ รอบที่ ๓ จำนวน ๑ ชุด

๒. แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ว่าจ้างบริษัทบูโรเวอร์ทีส เซอทิฟิเคชันประเทศไทย จำกัด ในฐานะผู้ประเมินภายนอก (VVB) ดำเนินการทวนสอบโครงการโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย รอบที่ ๓ (๗๖ จังหวัด) นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ในคราวการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๗ ได้มีมติเห็นชอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก จำนวน ๒๗๗,๕๕๑ ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก ๖ เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) จากการดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ในรอบต่อไป จึงขอให้จังหวัดพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ได้รับการรับรองภายใต้โครงการฯ ให้ภาคเอกชนทราบ และแจ้งให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามแนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริพันธ์ ศรีกงพลี)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๓ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : นายพิชชากร ฤกษ์สกุลเรือง โทร. ๐๔๖ ๒๘๑ ๒๐๕๗

ข้อมูลการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการฯ รอบที่ ๓



แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถึงขยะเปียกสดโลกร้อน



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว๘๐๑๘



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่และอำนาจในการเก็บ ขน กำจัดมูลฝอย รวมทั้งรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณ คัดแยกมูลฝอย และรับผิดชอบในการจัดการมูลฝอยต้นทาง ณ แหล่งกำเนิดมูลฝอย ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวอาจมีผลให้เกิดการลดหรือกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โดยปริมาณที่ลดหรือกักเก็บได้นั้น เรียกว่า “คาร์บอนเครดิต” โดยสามารถนำมาซื้อขายกันเพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรต่าง ๆ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พิธีสารเกียวโต และข้อตกลงปารีส

ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการรองรับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกอันเนื่องมาจากการจัดการมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ส่งลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กระทรวงมหาดไทยจึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. คาร์บอนเครดิต คือ ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้จากการดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งได้รับการรับรองและบันทึกทะเบียนคาร์บอนเครดิต โดยมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂eq) ทั้งนี้ ตามระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อขาย และการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. การบริหารจัดการคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยดำเนินการ ๒ ขั้นตอน ได้แก่

๒.๑ ขั้นตอนการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้ และบันทึกทะเบียนระบบคาร์บอนเครดิต ดำเนินการดังนี้

๒.๑.๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งความประสงค์ต่อองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการให้เป็นโครงการที่ได้รับการรับรองตามระเบียบที่คณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกกำหนด เช่น ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) พ.ศ. ๒๕๖๕ ระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนการซื้อขาย และการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ๒๕๖๕

๒.๑.๒ โครงการที่สามารถขอรับรองอาจเป็นโครงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองหรือรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการลดปริมาณมูลฝอยต้นทาง ณ แหล่งกำเนิด กลางทาง จนถึงการทำจัดมูลฝอยปลายทาง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลให้เกิดการลดหรือกักเก็บปริมาณก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่สามารถเป็นประโยชน์ได้

๒.๑.๓ กรณีที่...

๒.๑.๓ กรณีที่ประชาชนประสงค์หรือองค์กรอื่นประสงค์จะเข้าร่วมโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเข้าร่วมได้โดยยื่นใบสมัครตามแบบที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด โดยผู้แทนของแต่ละครัวเรือนเป็นผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในนามสมาชิกในครัวเรือนได้

๒.๑.๔ ในการดำเนินการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้ และบันทึกทะเบียนระบบคาร์บอนเครดิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาจดำเนินการแทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามนัยมาตรา ๓๔/๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐

๒.๑.๕ การตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ สำหรับเมืองพัทยาดำเนินการตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๖ เมื่อโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการรับรองจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) แล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับคาร์บอนเครดิตตามปริมาณที่สามารถลดหรือกักเก็บได้จริง โดยเปิดบัญชีรองรับคาร์บอนเครดิตกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ก่อนทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิต

สำหรับโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ของกระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดหรือกักเก็บได้เพื่อเป็นโครงการนำร่องสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร) เรียบร้อยแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการตามแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แจ้งเวียนเพื่อทำการซื้อขายคาร์บอนเครดิตต่อไป

๒.๒ การขายคาร์บอนเครดิต ดำเนินการดังนี้

๒.๒.๑ ในการเสนอขายคาร์บอนเครดิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้วิธีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบบันทึกคาร์บอนเครดิตขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และตกลงซื้อขายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์


๒.๒.๒ สำหรับการขายคาร์บอนเครดิต ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและระยะเวลาที่ผูกพันตามสัญญา โดยต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเกินสมควร

๒.๒.๓ เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับเมืองพัทยาดำเนินการตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาที่ออกตามความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๓. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจขอให้องค์กรบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกตามประกาศนี้ได้ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น
โทร./โทรสาร ๐-๒๒๕๓-๙๐๓๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabun@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสุภา



ประกาศฯ

แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถักขยเยี่ยงกลดโลกร้อน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๑. หลักการ/ข้อกฎหมาย

๑.๑ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๒๓/๔ กำหนดว่า ในกรณีที่ราชการส่วนท้องถิ่นประสงค์จะขายคาร์บอนเครดิตที่เกิดจากโครงการตามประกาศนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและระยะเวลาที่ผูกพันตามสัญญา โดยการกระทำดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเกินสมควร

๑.๒ หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๔.๕/ว ๘๐๑๘ ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดแนวทางในการขายคาร์บอนเครดิต ดังนี้

๑) ในการเสนอขายคาร์บอนเครดิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้วิธีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบบันทึกคาร์บอนเครดิตขององค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และตกลงซื้อขายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

๒) สำหรับการขายคาร์บอนเครดิต ให้นำหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากันตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ทั้งนี้ให้คำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและระยะเวลาที่ผูกพันตามสัญญา โดยต้องไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันเกินสมควร

๓) เงินที่ได้รับจากการขายคาร์บอนเครดิตถือเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงมหาดไทยอื่นที่เกี่ยวข้อง สำหรับเมืองพัทยาดำเนินการตามข้อบัญญัติเมืองพัทยาทที่ออกตามความใน มาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและระเบียบกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

๒. แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบดำเนินการเอง

๒.๑ การทำธุรกรรมซื้อขาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถทำธุรกรรมซื้อขายกับผู้ซื้อได้โดยตรง ในกรณีที่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตมีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท จะไม่ทำสัญญาไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการซื้อขาย เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หลักฐานการโอนเงิน ใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น โดยในเอกสารดังกล่าวอย่างน้อยควรมีสาระสำคัญ ดังนี้

- (๑) ชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลของผู้ซื้อ
- (๒) รายละเอียด ปริมาณ และราคาของคาร์บอนเครดิตที่ประสงค์จะเสนอซื้อ
- (๓) ระยะเวลาการยื่นราคาของข้อเสนอ
- (๔) ระยะเวลาของการเข้าทำสัญญาซื้อขาย กรณีที่ได้รับแจ้งให้เข้าทำสัญญา
- (๕) เงื่อนไขการจ่ายเงิน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดทำร่างสัญญามาตรฐาน สำหรับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำหลักฐานการซื้อขาย ซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับการทำธุรกรรมได้ (เอกสารแนบท้าย ๑)

๒.๒ การชำระเงิน

ภายหลังจากการทำธุรกรรมซื้อขายแล้วเสร็จ และกรณีมีหลักฐานการซื้อขายตามข้อ ๒.๑ เมื่อคู่สัญญาลงนามในสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิตแล้ว ผู้ซื้อต้องชำระค่าคาร์บอนเครดิตให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แจ้งไว้ แล้วส่งหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อต่อไป ทั้งนี้เงินค่าขายคาร์บอนเครดิตให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓. แนวทางการซื้อขายคาร์บอนเครดิตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแบบรวมกลุ่ม (Bundle purchase)

๓.๑ การทำธุรกรรมซื้อขาย

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งใดหรือหลายแห่ง มีปริมาณคาร์บอนเครดิตจำนวนน้อย ไม่คุ้มค่าที่จะดำเนินขายคาร์บอนเครดิตเอง หรือกรณีผู้ซื้อมีความประสงค์ซื้อคาร์บอนเครดิตจำนวนมาก จำเป็นต้องซื้อจากหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมกัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งนั้นอาจมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใด หรือมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทนก็ได้ โดยทำบันทึกข้อตกลงไว้ต่อกัน (เอกสารแนบท้าย ๒) เมื่อได้มอบหมายผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทนแล้ว ให้ดำเนินการซื้อขายคาร์บอนเครดิตเช่นเดียวกันกับข้อ ๒.๑

๓.๒ การมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิต ดำเนินการได้ ๒ กรณี ดังนี้

๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขายแบบรวมกลุ่มทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใด หรือ มอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทน โดยลงนามร่วมกันในบันทึกข้อตกลงฉบับเดียว

๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะขายแบบรวมกลุ่มทำบันทึกข้อตกลงมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใด หรือมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทน โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงแยกเป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรณีมอบหมายกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตาม ๑) และ ๒) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงนามในบันทึกข้อตกลงและจัดส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อดำเนินการมอบหมายผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทนต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย” เพื่อดำเนินธุรกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายคาร์บอนเครดิต อาทิ การเปิดบัญชีธนาคารในนาม “คาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย” การกำหนดผู้มีอำนาจในการลงนามเบิก-ถอนเงิน การกำหนดผู้มีอำนาจในการโอนเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสัดส่วนของคาร์บอนเครดิต และหากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการ คณะกรรมการจะหักเงินที่จะนำส่งไว้ก่อนแล้วจึงนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และจะมีการออกใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ซื้อในนาม “คณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย” เป็นต้น

๓.๓ การชำระเงิน

๓.๓.๑ กรณีมอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทน เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับเงินจากผู้ซื้อแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อแล้วนำส่งเงินแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอบหมายตามสัดส่วน หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการให้หักเงินที่จะนำส่งไว้ก่อนแล้วจึงนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ทั้งนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งต้องออกใบเสร็จรับเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ดำเนินการแทนด้วย สำหรับเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้รับไว้แทน กรณีการขายรวมกลุ่มให้ถือเป็นเงินรับฝาก

๓.๓.๒ กรณีมอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการจัดทำธุรกรรมซื้อขายคาร์บอนเครดิตแทน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตจากโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ซื้อขายคาร์บอนเครดิต และเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารสำหรับการรับชำระเงินจากผู้ซื้อ เพื่อจ่ายต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ขาย โดยเมื่อได้รับชำระเงินจากผู้ซื้อแล้ว คณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิต จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดบัญชีไว้เพื่อการรับเงิน) ตามที่ได้แจ้งไว้ตามสัดส่วนของคาร์บอนเครดิต ทั้งนี้ หากมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยคณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตจะหักจากเงินที่ได้รับชำระจากผู้ซื้อก่อนนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินแล้ว ให้ออกใบเสร็จรับเงินให้โดยคณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตฯ เป็นหลักฐานด้วย

๔. การดำเนินการภายหลังการรับชำระเงิน

เมื่อได้รับการชำระเงินจากผู้ซื้อคาร์บอนเครดิตในแต่ละกรณีแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการเอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการแทน หรือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นโดยคณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตกรณีดำเนินการแทน ดำเนินการจัดส่งหลักฐานการซื้อขาย อาทิ ใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบสารสนเทศการซื้อขายคาร์บอนเครดิต โดยคณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิต กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่ตรวจสอบและจัดส่งหลักฐานดังกล่าว ให้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการโอน (Transfer) หรือหักล้าง (Cancel) คาร์บอนเครดิต ซึ่งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จะจัดส่งเอกสารการแจ้งการหักล้างเครดิต (Cancellation Notification) หรือ เอกสารการแจ้งการโอนเครดิต (Transfer Notification) พร้อม Serial No. ของแต่ละเครดิต ให้คณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตเพื่อนำส่งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดส่งให้ผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต จากนั้นคณะกรรมการจัดการคาร์บอนเครดิตจะดำเนินการหักลบเครดิตที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการขายและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น Serial No. ข้อมูลผู้ซื้อให้เป็นปัจจุบันต่อไป

๕. แนวทางการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เงินจากการขายคาร์บอนเครดิตให้รับรู้เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งแห่งใดเป็นผู้รับไว้แทน กรณีการขายรวมกลุ่มให้ถือเป็นเงินรับฝาก

คณะทำงานขับเคลื่อนการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

๑๙.๐๐ น.

แบบตัวอย่างสัญญาซื้อขายคาร์บอนเครดิต

สัญญาเลขที่.....(๑).....

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น เมื่อวันที่ เดือน พ.ศ.

ณ ตำบล/แขวง

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... ระหว่าง

โดย.....(๓).....

ชื่อบัญชีผู้ขาย.....(๔)..... เลขบัญชีผู้ขาย.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

จังหวัด..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” ฝ่ายหนึ่ง กับ

(๕)..... โดย..... ชื่อบัญชีผู้ซื้อ.....(๖)..... เลขบัญชีผู้ซื้อ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... โดย.....

ลงวันที่..... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” อีกฝ่ายหนึ่ง

ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย

ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย.....คาร์บอนเครดิต.....

จำนวน.....ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂eq) ประเภทโครงการการจัดการของเสีย ที่ผลการลด

ก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้นปี พ.ศ. เป็นราคาทั้งสิ้น.....

บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน

(.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา

๓.๑ ใบเสนอราคาที่ระบุปริมาณคาร์บอนเครดิตที่จะซื้อ

๓.๒ หนังสือมอบอำนาจ

๓.๓ อื่น ๆ

ข้อ ๓ การรับรองคุณภาพ

ผู้ขายรับรองว่าคาร์บอนเครดิตที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้จากการดำเนินโครงการถึงระยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย ตามโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T - VER) และได้รับการรับรองและบันทึกในระบบทะเบียนของหน่วยงานเจ้าของมาตรฐานการลดก๊าซเรือนกระจก โดยมีหน่วยเป็นตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂eq) ตามระเบียบคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกว่าด้วยหลักเกณฑ์ การขึ้นทะเบียนการซื้อขาย และการถ่ายโอนคาร์บอนเครดิต พ.ศ. ๒๕๖๕

ข้อ ๔ การส่งมอบ

ผู้ขายจะส่งมอบเอกสาร (๑) การโอนคาร์บอนเครดิต (Transfer Notification) จากบัญชี TH-๗๑๐-๑๐๐๐๘-๑ ผ่านระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต ไปยังบัญชี ในระบบทะเบียนคาร์บอนเครดิต (กรณีและผู้ซื้อประสงค์ให้โอนผ่านบัญชี T-VER Credit) หรือ (๒) ใบหักล้างคาร์บอนเครดิต (Cancellation Notification) (กรณีไม่ประสงค์ให้โอนผ่านบัญชี T-VER Credit) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ให้แก่ผู้ซื้อ

ข้อ ๕ การตรวจรับ

เมื่อผู้ซื้อได้รับคาร์บอนเครดิตและเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาแล้วผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็นหนังสือไว้ให้แก่ผู้ขาย

ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบคาร์บอนเครดิตถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้

ข้อ ๖ การชำระเงิน

เมื่อผู้ซื้อได้ชำระเงินค่าคาร์บอนเครดิตตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขายและผู้ขายได้รับเงินค่าคาร์บอนเครดิตจากผู้ซื้อแล้ว ให้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร..... บัญชีเลขที่ ชื่อบัญชี..... พร้อมทั้งส่งมอบหลักฐานการโอนเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ขาย โดยให้ผู้ขายออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อ

ข้อ ๗ การบอกเลิกสัญญา

ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด ผู้ขายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ขายที่จะเรียกร้องค่าเสียหาย

ข้อ ๘ ค่าปรับ

ในกรณีที่ฝ่ายที่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาไม่ได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ ฝ่ายที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญานั้นจะต้องชำระค่าปรับให้อีกฝ่าย เป็นรายวันในอัตราร้อยละ ...๐.๒๐... ของราคาค่าคาร์บอนเครดิต นับถัดจากวันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ได้ส่งมอบเอกสารการโอนคาร์บอนเครดิต (Transfer Notification) หรือ ใบหักล้างคาร์บอนเครดิต (Cancellation Notification) ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา

ข้อ ๙ การรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย

ถ้าผู้ซื้อไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ขายแล้ว ผู้ซื้อต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ขายโดยสิ้นเชิง ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้ขาย

สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ผู้ขาย

(.....)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) ผู้ซื้อ

(.....)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ) พยาน

(.....)

ตำแหน่ง

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย

- (๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปั๊งบประมาณหนึ่ง ๆ ตามลำดับ
- (๒) ให้ระบุชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นนิติบุคคล หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ เช่น นาย ก. นายกองค้การบริหารส่วนตำบล..... หรือนาย ข. ได้รับมอบอำนาจจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....
- (๔) ชื่อบัญชีผู้ขายคาร์บอนเครดิต
- (๕) ให้ระบุชื่อผู้ซื้อ
 - ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
 - ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
- (๖) ชื่อบัญชีผู้ซื้อคาร์บอนเครดิต

ตัวอย่างบันทึกข้อตกลงมอบหมายและยินยอมให้ดำเนินการแทน

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.

โดยหนังสือฉบับนี้.....(๑).....โดย.....(๒).....ผู้มอบ

บ้านเลขที่.....ถนน/ตรอก/ซอย.....แขวง/ตำบล.....เขต/
อำเภอ.....จังหวัด.....

ขอมอบหมายและยินยอมให้.....(๓).....โดย.....(๔).....อยู่

บ้านเลขที่.....ถนน/ตรอก/ซอย.....แขวง/ตำบล.....เขต/
อำเภอ.....จังหวัด.....

ซึ่งเป็นผู้รับมอบหมาย เป็นผู้มี
อำนาจดำเนินการแทน ดังนี้

๑. ขายคาร์บอนเครดิต จำนวน.....ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO2eq)
ประเภทโครงการจัดการของเสีย ปีที่ผลการลดก๊าซเรือนกระจกเกิดขึ้น.....เป็นราคา
ทั้งสิ้น.....บาท (.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวน.....บาท (.....) ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วย
แล้ว

๒. รับชำระเงินจากผู้ซื้อ และนำส่งเงินแก่.....(๑).....ตามสัดส่วน หากมี
ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นจากการดำเนินการให้หักเงินที่จะนำส่งไว้ก่อนแล้วจึงนำส่งเงิน

๓. เรื่องอื่น.....

การมอบหมายและยินยอมในการขายคาร์บอนเครดิตครั้งนี้ ถือเสมือนว่าผู้มอบหมายดำเนินการด้วยตนเองจน
เสร็จการ หากเอกสารหลักฐานใดไม่ถูกต้องตรงกัน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หรือกระทบสิทธิ
บุคคลอื่น สามารถใช้หนังสือฉบับนี้เป็นพยานดำเนินคดีได้ทั้งทางแพ่งและอาญา

ทุกฝ่ายได้อ่านและเข้าใจแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ผู้มอบหมาย

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบหมาย

ลงชื่อ.....พยาน

ลงชื่อ.....พยาน

หมายเหตุ : สามารถปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความได้ตามความเหมาะสม

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการมอบหมายและยินยอมให้ดำเนินการแทน

- (๑) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น อปท. ก. หรือ อปท. ข. เป็นต้น
- (๒) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ดำเนินการแทนหน่วยงานตามข้อ (๑)
- (๓) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น อปท. ก. หรือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นต้น
- (๔) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของผู้ดำเนินการแทนหน่วยงานตามข้อ (๓)

การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2566 (เมษายน - กันยายน 2566)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ต.ป.ท.	รวมปริมาณขยะเศษอาหาร (ตัน) (เมษายน - กันยายน 2566)	GHG Emission Reduction (tCO2e) (เมษายน - กันยายน 2566)
1	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์	56.86	8.30
2	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย	684.53	99.94
3	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	เทศบาลตำบลบ้านเป้า	128.28	18.73
4	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.กุดเลาะ	189.68	27.69
5	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนกกอก	434.14	63.38
6	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.โนนทอง	327.38	47.80
7	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านบัว	152.69	22.29
8	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านเป้า	99.33	14.50
9	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านยาง	304.23	44.42
10	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.บ้านหิน	470.75	68.73
11	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.สระโพธิ์ทอง	274.67	40.09
12	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองข่า	376.26	54.93
13	ชัยภูมิ	เกษตรสมบูรณ์	อบต.หนองโพนงาม	442.34	64.58
14	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	เทศบาลตำบลแก้งคร้อ	153.34	22.39
15	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	เทศบาลตำบลนาหนองพุ่ม	394.02	57.53
16	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	เทศบาลตำบลหนองสังข์	417.44	60.95
17	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.เก่าชาติ	105.51	15.40
18	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.โคกภูง	366.62	53.53
19	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.ช่องสามหมอ	152.55	22.27
20	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.ท่ามะไฟหวาน	197.93	28.90
21	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.นาหนองพุ่ม	178.38	26.04
22	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.บ้านแก้ง	274.48	40.07
23	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.หนองขาม	335.54	48.99
24	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.หนองไผ่	176.53	25.77
25	ชัยภูมิ	แก้งคร้อ	อบต.หลุมคา	228.83	33.41
26	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	เทศบาลตำบลคอนสวรรค์	190.18	27.77
27	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.คอนสวรรค์	217.07	31.69
28	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.โคกมิ่งมอญ	230.81	33.70
29	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.ช่องสามหมอ	122.25	17.85
30	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.โนนสะอาด	214.95	31.38
31	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.บ้านโสก	273.51	39.93
32	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.ยางหวาย	119.99	17.52
33	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.ศรีสำราญ	164.91	24.08
34	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.หนองขาม	202.17	29.52
35	ชัยภูมิ	คอนสวรรค์	อบต.ห้วยไร่	249.90	36.49
36	ชัยภูมิ	คอนสาร	เทศบาลตำบลคอนสาร	118.43	17.29
37	ชัยภูมิ	คอนสาร	เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย	161.91	23.64
38	ชัยภูมิ	คอนสาร	เทศบาลตำบลห้วยยาง	713.05	104.10
39	ชัยภูมิ	คอนสาร	อบต.คอนสาร	110.22	16.09
40	ชัยภูมิ	คอนสาร	อบต.ดงกลาง	287.58	41.99
41	ชัยภูมิ	คอนสาร	อบต.ดงบัง	183.13	26.74
42	ชัยภูมิ	คอนสาร	อบต.ทุ่งนาเลา	190.64	27.83
43	ชัยภูมิ	คอนสาร	อบต.ทุ่งพระ	183.22	26.75
44	ชัยภูมิ	คอนสาร	อบต.โนนคูณ	292.84	42.75
45	ชัยภูมิ	จัตุรัส	เทศบาลตำบลจัตุรัส	140.47	20.51
46	ชัยภูมิ	จัตุรัส	เทศบาลตำบลหนองบัวโคก	53.91	7.87
47	ชัยภูมิ	จัตุรัส	เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่	309.85	45.24
48	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต.กุดน้ำใส	286.70	41.86
49	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต.บ้านกอก	207.57	30.30

การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการตั้งขยะเปียก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2566 (เมษายน - กันยายน 2566)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อปท.	รวมปริมาณขยะเศษอาหาร (ตัน) (เมษายน - กันยายน 2566)	GHG Emission Reduction (CO2e) (เมษายน - กันยายน 2566)
50	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต บ้านขาม	261.11	38.12
51	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต ละหาน	442.99	64.88
52	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต สัมปร้อย	243.63	35.57
53	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต หอนงโตน	185.62	27.10
54	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต หอนงบัวโคก	187.09	27.32
55	ชัยภูมิ	จัตุรัส	อบต หอนงบัวบาน	264.06	38.55
56	ชัยภูมิ	ซับใหญ่	อบต ซับใหญ่	325.12	47.47
57	ชัยภูมิ	ซับใหญ่	อบต ตะโกทอง	131.98	19.27
58	ชัยภูมิ	ซับใหญ่	อบต ท่ากุ่ม	117.73	17.19
59	ชัยภูมิ	เทพสถิต	เทศบาลตำบลเทพสถิต	118.20	17.26
60	ชัยภูมิ	เทพสถิต	อบต นายางกลัก	596.93	87.15
61	ชัยภูมิ	เทพสถิต	อบต บ้านไร่	516.27	75.38
62	ชัยภูมิ	เทพสถิต	อบต โป่งนก	433.81	63.34
63	ชัยภูมิ	เทพสถิต	อบต.วะตะแบก	136.55	19.94
64	ชัยภูมิ	เทพสถิต	อบต ห้วยยายฉิว	487.72	71.21
65	ชัยภูมิ	เนินสง่า	อบต.กะฮาด	232.10	33.89
66	ชัยภูมิ	เนินสง่า	อบต ตาเงิน	230.49	33.65
67	ชัยภูมิ	เนินสง่า	อบต รุ่งงาม	165.42	24.15
68	ชัยภูมิ	เนินสง่า	อบต หอนงดิม	312.53	45.63
69	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	เทศบาลตำบลลาดแร่	366.58	53.52
70	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	เทศบาลตำบลทุ่งทอง	204.80	29.90
71	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	เทศบาลตำบลบ้านเขว้า	205.35	29.98
72	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	เทศบาลตำบลลุ่มลำชี	423.76	61.87
73	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	อบต ชื่น	214.02	31.25
74	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	อบต โนนแดง	163.16	23.82
75	ชัยภูมิ	บ้านเขว้า	อบต.ภูแลนคา	156.84	22.90
76	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	เทศบาลตำบลบ้านเต่า	372.80	54.43
77	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	เทศบาลตำบลบ้านแท่น	81.03	11.83
78	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	อบต บ้านแท่น	221.54	32.35
79	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	อบต สระพัง	210.98	30.80
80	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	อบต.สามสวน	124.55	18.18
81	ชัยภูมิ	บ้านแท่น	อบต หอนงตุ	142.73	20.84
82	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	เทศบาลตำบลบ้านเพชร	168.23	24.56
83	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	เทศบาลตำบลป่าเหล็กรงศ์	133.18	19.44
84	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	อบต เกษมะนาว	100.67	14.70
85	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	อบต โคกเพชรพัฒนา	189.58	27.68
86	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	อบต โคกเริงรมย์	157.44	22.99
87	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	อบต บ้านขวน	248.47	36.28
88	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	อบต บ้านดาด	184.65	26.96
89	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	อบต บ้านเพชร	152.18	22.22
90	ชัยภูมิ	ป่าเหล็กรงศ์	อบต หัวทะเล	241.92	35.16
91	ชัยภูมิ	ภักดีชุมพล	อบต เจาทอง	415.60	60.68
92	ชัยภูมิ	ภักดีชุมพล	อบต บ้านเขียง	306.44	44.74
93	ชัยภูมิ	ภักดีชุมพล	อบต รุ่งทอง	231.13	33.75
94	ชัยภูมิ	ภักดีชุมพล	อบต แหล่มทอง	209.60	30.60
95	ชัยภูมิ	ภูเขียว	เทศบาลตำบลธาตุทอง	469.18	68.50
96	ชัยภูมิ	ภูเขียว	เทศบาลตำบลบ้านแก้ง	490.72	71.65
97	ชัยภูมิ	ภูเขียว	เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว	183.08	26.73
98	ชัยภูมิ	ภูเขียว	เทศบาลตำบลภูเขียว	168.46	24.60

การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ข้อมูลจังหวัดชัยภูมิ ปี 2566 (เมษายน - กันยายน 2566)

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	อบท.	รวมปริมาณขยะ อาหาร (ตัน) (เมษายน - กันยายน 2566)	GHG Emission Reduction (tCO2e) (เมษายน - กันยายน 2566)
99	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต กวางโจน	371.19	54.19
100	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต กุดยม	180.27	26.32
101	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต โคกสะอาด	327.56	47.82
102	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต บ้านดอน	103.44	15.10
103	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต บ้านเพชร	100.44	14.66
104	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต ผักปัง	418.00	61.03
105	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต หนองคอนไทย	390.46	57.01
106	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต หนองดุม	105.19	15.36
107	ชัยภูมิ	ภูเขียว	อบต โอโธ	356.52	52.05
108	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบจ ชัยภูมิ	0.00	-
109	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	เทศบาลเมืองชัยภูมิ	1,593.95	232.72
110	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	เทศบาลตำบลโคกสูง	136.73	19.96
111	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	เทศบาลตำบลชิลอง	318.38	46.48
112	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว	113.68	16.60
113	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	เทศบาลตำบลลาดใหญ่	134.70	19.67
114	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต กุดตุ้ม	368.79	53.80
115	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต ชัยสีทอง	149.74	21.86
116	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต ท่าหินโงม	171.14	24.99
117	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต นาฝ้าย	421.87	61.59
118	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต นาเสียว	262.91	38.38
119	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต โนนสำราญ	212.55	31.03
120	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต บ้านค่าย	204.52	29.86
121	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต บ้านเสา	297.59	43.45
122	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต ป่งคล้า	294.31	42.97
123	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต โพนทอง	263.23	38.43
124	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต รอมเมือง	124.65	18.20
125	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต ลาดใหญ่	108.33	15.87
126	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต หนองนาแซง	253.64	37.03
127	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต หนองไผ่	208.35	30.42
128	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต ห้วยต้อน	313.68	45.80
129	ชัยภูมิ	เมืองชัยภูมิ	อบต ห้วยบง	366.58	53.52
130	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	เทศบาลตำบลหนองบัวแดง	248.93	36.34
131	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	เทศบาลตำบลหลวงศิริ	303.58	44.32
132	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	อบต กุดชุมแสง	487.26	71.14
133	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	อบต คูเมือง	431.32	62.97
134	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	อบต ตำข้าวแดง	410.20	59.89
135	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	อบต ท่าใหญ่	370.42	54.66
136	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	อบต นางแดด	561.00	81.91
137	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	อบต วังขมภู	311.88	45.53
138	ชัยภูมิ	หนองบัวแดง	อบต หนองแวง	466.09	68.05
139	ชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	เทศบาลตำบลโคกสะอาด	206.42	30.14
140	ชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว	138.90	20.28
141	ชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	เทศบาลตำบลห้วยแย้	280.43	40.94
142	ชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	อบต วังตะเฆ่	394.89	57.65
143	ชัยภูมิ	หนองบัวระเหว	อบต โสภโปลาดุก	125.94	18.39
รวม				57,892.25	5,532.27

หมายเหตุ

- จำนวนประชากรอ้างอิงจากข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Or a Waste) แบบรายเดือน ซึ่งเป็นระ
- ตัวเลขอัตราการเกิดขยะของครัวเรือนเป็นค่าคงที่อัตราการเกิดขยะเศษอาหารเฉลี่ย 0.252 กก./คน/วัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื่อ

การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการถังขยะเปียก ผลิตโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ลำดับ	จังหวัด	รวมปริมาณขยะเศษอาหาร (ตัน) (เมษายน - กันยายน 2566)	GHG Emission Reduction (tCO2e) (เมษายน - กันยายน 2566)
1	กระบี่	15,222.91	2,222.54
2	กาญจนบุรี	28,081.51	4,099.90
3	กาฬสินธุ์	37,910.67	5,534.96
4	กำแพงเพชร	21,731.45	3,172.79
5	ขอนแก่น	53,394.74	7,795.63
6	จันทบุรี	17,414.60	2,542.53
7	ฉะเชิงเทรา	20,629.16	3,011.86
8	ชลบุรี	27,831.05	4,063.33
9	ชัยนาท	11,970.88	1,747.75
10	ชัยภูมิ	37,892.25	5,332.27
11	ชุมพร	15,938.40	2,327.01
12	เชียงใหม่	36,425.74	5,318.16
13	เชียงใหม่	52,243.73	7,627.58
14	ตรัง	18,453.50	2,694.21
15	ตราด	6,463.45	943.66
16	ตาก	19,967.40	2,915.24
17	นครนายก	8,937.47	1,304.87
18	นครปฐม	31,422.52	4,587.69
19	นครพนม	25,248.56	3,686.29
20	นครราชสีมา	89,361.88	13,046.35
21	นครศรีธรรมราช	48,727.92	7,114.28
22	นครสวรรค์	31,247.92	4,562.20
23	นนทบุรี	21,387.25	3,122.54
24	นราธิวาส	31,838.35	4,648.40
25	น่าน	17,611.46	2,571.27
26	บึงกาฬ	15,803.20	2,307.27
27	บุรีรัมย์	48,431.21	7,070.96
28	ปทุมธานี	25,678.73	3,749.09
29	ประจวบคีรีขันธ์	12,348.07	1,802.82
30	ปราจีนบุรี	14,770.88	2,156.55

การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการถึงขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ลำดับ	จังหวัด	รวมปริมาณขยะเศษอาหาร (ตัน) (เมษายน - กันยายน 2566)	GHG Emission Reduction (tCO ₂ e) (เมษายน - กันยายน 2566)
31	ปัตตานี	26,592.15	3,882.45
32	พระนครศรีอยุธยา	26,169.60	3,820.76
33	พะเยา	13,440.09	1,962.25
34	พังงา	7,151.58	1,044.13
35	พัทลุง	19,402.75	2,832.80
36	พิจิตร	16,119.75	2,353.48
37	พิษณุโลก	22,079.33	3,223.58
38	เพชรบุรี	15,599.43	2,277.52
39	เพชรบูรณ์	29,502.11	4,307.31
40	แพร่	13,865.42	2,024.35
41	ภูเก็ต	10,872.25	1,587.35
42	มหาสารคาม	33,969.55	4,959.55
43	มุกดาหาร	13,416.76	1,958.85
44	แม่ฮ่องสอน	8,019.57	1,170.86
45	ยโสธร	17,723.81	2,587.68
46	ยะลา	17,710.57	2,585.74
47	ร้อยเอ็ด	50,193.90	7,328.31
48	ระนอง	6,461.66	943.40
49	ระยอง	21,912.85	3,199.28
50	ราชบุรี	32,831.96	4,793.47
51	ลพบุรี	25,225.04	3,682.86
52	ลำปาง	24,977.58	3,646.73
53	ลำพูน	17,138.69	2,502.25
54	เลย	27,996.24	4,087.45
55	ศรีสะเกษ	55,215.33	8,061.44
56	สกลนคร	41,542.26	6,065.17
57	สงขลา	53,045.37	7,744.62
58	สตูล	12,653.36	1,847.39
59	สมุทรปราการ	15,443.03	2,254.68
60	สมุทรสงคราม	6,461.77	943.42

การคำนวณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโครงการถังขยะเปียก ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

ลำดับ	จังหวัด	รวมปริมาณขยะเศษอาหาร (ตัน) (เมษายน - กันยายน 2566)	GHG Emission Reduction (tCO ₂ e) (เมษายน - กันยายน 2566)
61	สมุทรสาคร	17,323.07	2,529.17
62	สระแก้ว	19,568.28	2,856.97
63	สระบุรี	23,942.97	3,495.67
64	สิงห์บุรี	6,669.20	973.70
65	สุโขทัย	21,155.95	3,088.77
66	สุพรรณบุรี	26,995.98	3,941.41
67	สุราษฎร์ธานี	28,098.76	4,102.42
68	สุรินทร์	47,049.86	6,869.28
69	หนองคาย	17,441.03	2,546.39
70	หนองบัวลำภู	15,980.95	2,333.22
71	อ่างทอง	9,767.11	1,426.00
72	อำนาจเจริญ	13,282.47	1,939.24
73	อุดรธานี	50,064.82	7,309.46
74	อุดรดิตถ์	15,794.50	2,306.00
75	อุทัยธานี	9,935.05	1,450.52
76	อุบลราชธานี	53,586.65	7,823.65
	รวม	1,903,777.25	277,951.00

หมายเหตุ

- จำนวนประชากรอ้างอิงจากข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท
- ตัวเลขอัตราการเกิดขยะของครัวเรือนเป็นค่าคงที่อัตราการเกิดขยะเศษอาหารเฉลี่ย 0.252 กก./คน/วัน ซึ่งเป็น



กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โดย

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ขอมอบใบประกาศเกียรติคุณนี้ให้แก่

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เพื่อแสดงว่า

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย

(National Food Waste Management Campaign of Local Administrative Organization in Thailand)

ได้รับการรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก

ภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย มาตรฐาน (Standard T-VER)

277,951 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (tCO₂eq)

(1 เมษายน 2566 - 30 กันยายน 2566)

ให้ไว้ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2567

นางณัฐริกา วิทยภาพ นิตัพพ

รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
รักษาการผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

